



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Kính gửi các Thầy giáo, Cô giáo,

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi thân ái gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và học viên, sinh viên, học sinh của các cơ sở đào tạo nhân lực ngành y tế, các cơ sở thực hành trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và toàn thể đội ngũ nhân lực y tế, công tác phòng, chống dịch đã đạt được những kết quả quan trọng và góp phần đưa cả nước từng bước thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”.

Công tác đào tạo nhân lực y tế đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Tại các cơ sở đào tạo, các Thầy giáo, Cô giáo vừa tiếp tục đảm bảo chất lượng dạy và học, tích cực thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, vừa thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, của các Thầy giáo, Cô giáo, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh cho sự phát triển chung của Ngành, của hệ thống đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nỗ lực, cố gắng để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, tôi gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng thân thiết nhất tới các Thầy giáo, Cô giáo, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế. Chúc sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ y tế đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân của chúng ta.

Thân ái,

GS.TS. Nguyễn Thanh Long
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Y tế